



การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม  
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง  
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมประชาคมระดับตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง



เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสละ เลี้ยงวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ซึ่งในการประชุมประชาคมระดับตำบล เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง และผู้นำชุมชน ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง สมาชิกสภาผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หัวหน้าหน่วยการศึกษา ตัวแทนส่วนราชการ อสม. อปพร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ จำนวน ๔๗ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับทางหน่วยงาน รวมไปถึงทำให้หน่วยงานได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จนได้ข้อสรุปในการจัด การประชุมประชาคมระดับตำบล ดังนี้ ได้มีการอภิปรายพิจารณาโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมในแต่ละด้านตามข้อมูลความจำเป็นเดือดร้อนที่หมู่บ้านได้เสนอเข้ามา และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง จะนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

## ๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

## ๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประกอบด้วย นายสละ เลี้ยงวงษ์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ประธานกรรมการพร้อมด้วย รองนายก อบต. สมาชิกสภา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ กลุ่มอาชีพภายในเขตพื้นที่

## ๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การที่จะนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ประจำปีงบประมาณนั้น ดังนั้นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง จึงมีการจัดประชุมระดับตำบลขึ้นมาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยประกอบด้วย โครงการพัฒนาพัฒนาที่ส่วนราชการจะดำเนินการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รวบรวมข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยข้อมูลที่ได้รับมาจากการประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งผู้นำได้เสนอเรื่องเพิ่มเติมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังข้อมูลโครงการพัฒนาที่นำเสนอในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆรับทราบ

## ๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประโยชน์ของการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จากการที่ได้อภิปราย พิจารณาโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมในแต่ละด้านตามข้อมูลความจำเป็น หากมีข้อโต้แย้งคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมให้เสนอในที่ประชุมรับทราบไปพร้อมกัน และนำข้อมูลเสนอขอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป